

ทันหุ้น - BCPG แยมผลงานครึ่งปี หลังฉายแววเด่น จ่อบุกกำไรพลังงาน ลม ฟิสิกส์ และ พลังงานความร้อน ได้พิภพอินโดนีเซีย กอดกำลังผลิตรวม 600 เมกะวัตต์ พร้อมเดินหน้าบริหาร ความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนต่างประเทศ เผยกำไรไตรมาส 2/2560 อยู่ที่ 462 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 1.7% หลังขาดทุน FX

นายบัณฑิต สะเพียรชัย กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บีซีพีจี จำกัด (มหาชน) หรือ BCPG เปิดเผยว่า บริษัทจะเน้นการทำงานเชิงรุก ขยาย ธุรกิจอย่างก้าวกระโดด เพื่อย้ำความเป็น ผู้นำในการประกอบธุรกิจพลังงานสะอาด แบบ Pure Play ที่มีการใช้เทคโนโลยี การผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียน หลากหลายรูปแบบ โดยธุรกิจล่าสุดที่ ร่วมลงทุนคือธุรกิจพลังงานความร้อน ได้พิภพในประเทศอินโดนีเซียที่มีการลง นามในสัญญาผู้ถือหุ้นและรับโอนหุ้นในช่วงที่ผ่านมาส่งผลให้มีกำลังผลิตไฟฟ้า ตามสัญญา รวม 600 เมกะวัตต์ เพิ่มขึ้น ร้อยละ 50 จากช่วงเวลาเดียวกันของปี 2559

● ครึ่งหลังแกร่ง

ขณะเดียวกัน บริษัทจะให้ความสำคัญ ในการทำธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน และพร้อมปรับ ตัวให้ทันกับความเปลี่ยนแปลงที่กำลัง เกิดขึ้น โดยกำลังอยู่ระหว่างการวางแผน ธุรกิจรูปแบบใหม่เพื่อก้าวสู่การเป็นผู้

'BCPG' ครึ่งหลังแกร่ง จ่อบุกกลม-ได้พิภพอัฟเป่า

ให้บริการธุรกิจพลังงานหมุนเวียนที่ โกล้ซิดผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น จากการ ที่เทคโนโลยีใหม่ๆ ในยุคดิจิทัล (Disruptive Technology) จะพลิกโฉม ธุรกิจพลังงาน ทำให้เกิดการขายไฟฟ้า ผ่านอินเทอร์เน็ต (Internet of Energy) ในอนาคต

"ผลงานในครึ่งหลังของปี นี้ จะมีปัจจัยบวกซึ่งจะช่วยทำให้ผล ประกอบการดีขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากโครงการ พลังงานลมในประเทศฟิลิปปินส์และ โครงการพลังงานความร้อนใต้พิภพ ในประเทศอินโดนีเซีย นอกจากนี้ บริษัทจะมีการบริหารความเสี่ยงจาก อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ด้วยการจัดหาเงินกู้ที่ในสกุลเงินที่ เหมาะสมกับการดำเนินงานในประเทศ นั้นๆ เพื่อลดความผันผวนของอัตรา แลกเปลี่ยน" นายบัณฑิตกล่าว

● กำไรโค้งสองสวย

สำหรับผลการดำเนินงานใน ไตรมาส 2/2560 นับว่าอยู่ในเกณฑ์ ดีทุกโครงการที่เปิดดำเนินการเชิง พาณิชย์ทั้งในประเทศไทยและ ประเทศญี่ปุ่นสามารถจำหน่ายไฟฟ้า



>>> บัณฑิต สะเพียรชัย

ได้ตามแผนเต็มไตรมาส โดยธุรกิจ ใน ประเทศญี่ปุ่นมีผลประกอบการดีมาก เมื่อเปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกัน ของปีที่แล้ว เป็นผลจากโครงการที่ เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์เพิ่มขึ้น และจากสภาพภูมิอากาศที่เอื้ออำนวย ต่อการผลิตไฟฟ้า ทำให้บริษัทมีรายได้ 171 ล้านบาท จาก 6 โครงการ กำลังผลิตตามสัญญา รวม 30 เมกะ



ผลิตไฟฟ้าเพื่อคนไทย

ทันหุ้น

ทันหุ้น กรอบเช่า

Circulation: 120,000

Section: บริษัทจดทะเบียน

วันที่: Friday 11 August 2560

ปีที่: 14

Col.Inch: 56

ฉบับที่: 3317

ADValue: (B/W): 64400

PRValue(x3.5): (B/W) : 225400

หน้า: 6

(FC) : 2.8E+6

(FC) : 9800000

วัดต์ ขณะไตรมาส 2/2559 มีรายได้ 43 ล้านบาท จาก 4 โครงการ กำลังการผลิตตามสัญญารวม 10.7 เมกะวัตต์ นอกจากนี้บริษัทมีรายได้จากการปรับปรุงทางบัญชีจากการชำระค่าตอบแทนที่เหลือสำหรับการเข้าซื้อธุรกิจโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในประเทศญี่ปุ่น จำนวนประมาณ 140 ล้านบาท และรับรู้กำไรจากการลงทุนธุรกิจพลังงานลมในประเทศฟิลิปปินส์ ประมาณ 43 ล้านบาท

อย่างไรก็ดี หากพิจารณากำไรสุทธิก่อนผลกระทบอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศของกลุ่มบริษัทในไตรมาส 2 ของปีนี้ คิดเป็นเงิน 577 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้ว ประมาณร้อยละ 98 สะท้อนผลการดำเนินการจริงที่ดีขึ้นอย่างมาก แต่จากการเกิดการขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนซึ่งเป็นผลกระทบต่อตัวเลขทางบัญชีเท่านั้นทำให้กำไรสุทธิในไตรมาสนี้คิดเป็น 462 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นจากไตรมาสเดียวกันของปีที่แล้วร้อยละ 1.7 ทั้งนี้ บริษัทมีการบริหารจัดการความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและศึกษาความเป็นไปในการใช้เครื่องมือทางการเงินต่างๆ เพื่อให้ผลกระทบต่อกำไรหรือขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม ☺